



แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ  
ของเทศบาลตำบลนาข่า  
(Do's & Don'ts)

เทศบาลตำบลนาข่า  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

**แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลนาข่า**  
(Do's & Don'ts)

Do's ข้อควรปฏิบัติ	Don'ts ข้อห้าม/ข้อควรหลีกเลี่ยง
<p>๑. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ</p> <p>๒. ชื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน</p> <p>๓. มีวินัย และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>๔. กระตือรือร้น อำนวยความสะดวก และเต็มใจให้บริการต่อผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในและนอกหน่วยงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๕. พัฒนาตนเอง และสนับสนุนผู้อื่นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน</p> <p>๖. มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p>๗. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติ มาประกอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๘. คำนึงถึง และไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น</p> <p>๙. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง</p> <p>๑๐. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับ ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด</p> <p>๑๑. ไม่ใช่ช่องทางกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เครือญาติและพวกพ้อง</p> <p>๑๒. ไม่ใช่เวลา และทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง</p> <p>๑๓. ไม่อาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาต้องใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานส่วนตัวให้ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑๔. ไม่อาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่หรือชื่อเสียงของหน่วยงานแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง เครือญาติ และพวกพ้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณหรือการใช้อำนาจอนุมัติอนุญาต)</p> <p>๑๕. ไม่ใช่อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง เครือญาติ พวกพ้อง</p>	<p>๑. ดุหมั่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือแสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. ปฏิเสธ บ้ายเบี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในและนอกหน่วยงาน</p> <p>๓. ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่อง</p> <p>๔. อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>๕. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพลใด ๆ ในการชักจูงให้กระทำความผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>๖. ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะเศรษฐกิจทางสังคม และความเชื่อทางการเมือง</p> <p>๘. ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ</p> <p>๙. กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑๐. อาศัยตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเอง เครือญาติ และพวกพ้องในทางที่จะทำให้ราชการเกิดความเสียหาย</p>

Do's ข้อควรปฏิบัติ	Don'ts ข้อห้าม/ข้อควรหลีกเลี่ยง
<p>๑๖. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาข่าต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมเทศบาลตำบลนาข่า</p> <p>๑๗. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาข่าต้องปฏิบัติตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p>	